

Số: 03 /CV-MNCB
V/v Quản lý công tác nuôi dưỡng và
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
trong nhà trường

Cát Bi, ngày 24 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Các đ/c CBGVNV và PHHS nhà trường

Căn cứ Công văn số 6141/BGDĐT-GDTC ngày 21/12/2022 của Bộ GDĐT về việc tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 423/BGDĐT ngày 07/02/2023 của Bộ GD&ĐT về việc phối hợp chỉ đạo công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở GDMN; Công văn số 770/VP-VX ngày 13/02/2023 của UBND thành phố v/v chỉ đạo công tác nuôi dưỡng và đảm bảo tuyệt đối VSATTP, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong các cơ sở GDMN; Công văn số 676/SGDĐT-GDMN ngày 17/3/2023 của Sở GD&ĐT Hải Phòng v/v quản lý công tác nuôi dưỡng và đảm bảo VSATTP tại các cơ sở GDMN; Công văn số 701/UBND-GDĐT ngày 24/3/2023 của UBND quận Hải An V/v quản lý công tác nuôi dưỡng và đảm bảo VSATTP tại các cơ sở GDMN trong toàn quận;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, để thực hiện tốt hơn nữa việc quản lý công tác nuôi dưỡng và đảm bảo VSATTP tại nhà trường, nhà trường yêu cầu CBGVNV thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường các biện pháp quản lý công tác nuôi dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà trường theo hướng dẫn tại công văn số 676/SGDĐT-GDMN ngày 17/3/2023 của Sở GD&ĐT Hải Phòng “Về việc quản lý công tác nuôi dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục mầm non” (có công văn kèm theo).

2. Tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý, nhân viên nấu ăn. Rà soát, kiện toàn hồ sơ an toàn thực phẩm, kiểm tra các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh theo mùa tại các lớp và bếp ăn.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý (vai trò, trách nhiệm người đứng đầu), giáo viên, nhân

viên và cha mẹ học sinh về việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm và ngộ độc thực phẩm .

4. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và Trạm y tế phường trong việc giáo dục, hướng dẫn CBGVNV, PHHS thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực phù hợp với độ tuổi, thể trạng của học sinh và điều kiện gia đình học sinh để nâng cao sức khoẻ, phòng chống bệnh dịch và các bệnh truyền nhiễm.

5. Thực hiện nghiêm túc đúng thời gian qui định việc công khai điều kiện đảm bảo hoạt động giáo dục, đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị và chất lượng chăm sóc giáo dục trên trang Wb, bảng tin nhà trường.

Tăng cường kiểm tra, huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm đảm bảo sức khoẻ cho học sinh.

Nhận được công văn này đề nghị các đ/c CBGVNV và PHHS nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CBGVNV, PHHS;
- Lưu VT.

TM. NHÀ TRƯỜNG



HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Sinh